

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. UBND thành phố Nha Trang đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 v/v “Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Nha Trang”; Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 v/v “Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của UBND thành phố Nha Trang”.

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Dự toán năm 2020, UBND thành phố đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của kinh phí tự chủ và không tự chủ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020.

Thực hiện giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên và một số khoản hết nhiệm vụ chi năm 2020, tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thành phố.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau: tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị từ thành phố đến các xã phường để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tạo nguồn lực tài chính đảm bảo cho nhiệm vụ chi ngân sách.

3. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các buổi họp giao ban định kỳ của thành phố.

4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó đã lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị và xã, phường.

Trên tinh thần quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương, tỉnh và chương trình của thành phố. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo cơ quan trong việc xét duyệt, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý lao động và sử dụng tài sản cơ quan, thành phố đã đề ra các hình thức xử lý kỷ luật nêu trong cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định trên mọi lĩnh vực.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực:

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

- Việc xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương và của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

- Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị: các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong phạm vi định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định được thông qua tổ chức công đoàn và đã được cơ quan tài chính thẩm định đồng thời gửi kho bạc để kiểm soát chi.

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố:

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm 2020: 36.310 triệu đồng, trong đó: giáo dục và đào tạo 7.740 triệu đồng, quốc phòng – an ninh 1.492 triệu đồng, văn hóa thông tin 643 triệu đồng, phát thanh truyền hình 178 triệu đồng, thể dục thể thao 321 triệu đồng, kinh tế 10.852 triệu đồng, y tế 106 triệu đồng, quản lý hành chính 5.838 triệu đồng, chi khác 1.192 triệu đồng.

Giữ lại thêm 10% dự toán chi thường xuyên và một số khoản hết nhiệm vụ chi năm 2020 của các cơ quan, đơn vị với số tiền 70.091 triệu đồng, bao gồm: đã tạm giữ 8 tháng đầu năm 21.460 triệu đồng, nguồn chưa phân bổ 8 tháng đầu năm 22.000 triệu đồng, giữ lại 4 tháng cuối năm 26.631 triệu đồng (trong đó, giữ lại 10% chi thường xuyên ngoài lương 4.303 triệu đồng).

Trong số thu được để lại đơn vị chi, đơn vị phải dành 40% thực hiện cải cách tiền lương 4.490 triệu đồng, trong đó: đơn vị hành chính 14 triệu đồng, đơn vị sự nghiệp 4.476 triệu đồng.

UBND thành phố Nha Trang đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thành phố, và các xã, phường triển khai tích cực, điều hành ngân sách theo dự toán giao đầu năm, bổ sung kịp thời cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời

các nhiệm vụ chi thường xuyên cho bộ máy quản lý, chi cho con người, các chế độ cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị làm việc của cơ quan đúng nhu cầu, đúng tiêu chuẩn và có quản lý, kiểm kê rõ ràng, đảm bảo thực hiện theo đúng chế độ.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư XDCB. Các dự án của thành phố khi đủ điều kiện thực hiện đều được bố trí kế hoạch vốn kịp thời, các dự án triển khai đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục; thực hiện việc tiết kiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định đồng thời nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ, không để kéo dài thời gian thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quyết toán vốn đầu tư. Tổng kinh phí tiết kiệm được trong công tác lựa chọn nhà thầu là 8.841 triệu đồng.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:

Tăng cường quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, và bảo vệ môi trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian đến:

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và tại các địa phương.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào công tác quản lý chi ngân sách; thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị phòng ban và các đơn vị và xã, phường.

Trên tinh thần quán triệt Luật THTK, CLP của Trung ương, tỉnh và chương trình của thành phố. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trong việc xét duyệt, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý lao động và sử dụng tài sản cơ quan, thành phố đã đề ra các hình thức xử lý kỷ luật nếu trong cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định lại Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; đồng thời, thực hiện công khai việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tính răn đe của pháp luật, tính phê phán, lên án của xã hội.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy – HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT.

Trần

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả năm trước	Kế hoạch	Kết quả báo cáo	So sánh với năm trước và kế hoạch		Ghi chú
						So sánh với năm trước	So sánh với kế hoạch	
1	2	3	4	5	6	7=6/4 (%)	8=6/5 (%)	9
I	Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ							
II	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN							
1	Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN	triệu đồng	32.378	36.310	106.401	329	293	
1.1	TK chi TX để thực hiện cải cách tiền lương	triệu đồng	32.378	36.310	36.310	112	100	
1.4	TK 10% dự toán chi thường xuyên và một số khoản hết nhiệm vụ chi	triệu đồng			70.091			
2	Sử dụng và thành quyết toán NSNN	triệu đồng	33.207		17.756	53		
2.1	Tiết kiệm chi quản lý hành chính	triệu đồng	33.207		17.756	53		
III	Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước							
IV	Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng							
2	Số kinh phí tiết kiệm được	triệu đồng	1.000		8.841	884		
	- Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh...	triệu đồng	1.000		8.841	884		
V	Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên							
VI	Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước							
VII	Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp							
VII	Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân							
IX	Kết quả công tác thanh tra, kiểm sát, giám sát, kiểm toán về TTK, CLP							